

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (รอบ ๖ เดือน)

ที่	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	มาตรการ
๑	มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของราชการที่ถูกต้อง	ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งเวียนไปยังทุกหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายใต้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	-	-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ -คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการขอใช้ รถยนต์ราชการ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
๒	ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-คู่มือปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน -มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
๓	ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ -โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
๔	การปรับปรุงพัฒนา การปฏิบัติงาน การให้บริการผู้มาติดต่อราชการที่เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด	-สำรวจงานบริการประชาชน -พิจารณาปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ -จัดทำผังกระบวนการและกำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการหรือเพิ่มกระบวนการในการให้บริการประชาชน	-	ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ที่ ๙๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและ

ที่	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	
		<p>-สรุปผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ ๑ - ๔</p> <p>-รายงานปัญหา อุปสรรคให้นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัยทราบ</p>		<p>ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>-ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ กระบวนการบริการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓</p>
5	<p>สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีและเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน รวมทั้งยังมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น หรือเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหน่วยงาน</p>	-	<p>-<a href="http://www.siriwiangchai.go.th/">http://www.siriwiangchai.go.th/</a> หัวข้อติดต่อสอบถาม <a href="https://facebook.com/siriwiangchai/Inbox">https://facebook.com/siriwiangchai/Inbox</a> (กล่องข้อความ)</p>
๖	<p>เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการทำงาน</p>	<p>เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการทำงานโดยสร้างช่องทางการรับฟังความคิดเห็น หรือเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน</p>	-	<p><a href="http://www.siriwiangchai.go.th/">http://www.siriwiangchai.go.th/</a> หัวข้อ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ <a href="https://facebook.com/siriwiangchai/Inbox">https://facebook.com/siriwiangchai/Inbox</a> (กล่องข้อความ)</p>
๗	<p>มีการมอบหมายงาน การปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	-	<p>-คำสั่งเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ที่ ๙๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการกระจายอำนาจการตัดสินใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p>

ที่	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	
				<p>-คำสั่งเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยที่ ๙๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>-คำสั่งเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยที่ ๓๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล</p> <p>-คำสั่งเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยที่ ๓๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑ (๑ เม.ย.)</p>

( นางสาวณัฐกมล ภูกองไชย )  
นิติกรชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.

( ปรีชา คำมา )  
หัวหน้าสำนักปลัด

( นายดุสิต ประภาเลิศ )  
ปลัดเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

( นายประเวช ราชชมภู )  
นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย